

# THỰC HIỆN KHẢO SÁT & PHÒNG VẤN

## Thí điểm sàn giao dịch thương mại điện tử nguyên vật liệu thứ cấp tại Việt Nam



## Tổng quan

Hiện nay trên thị trường có các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như Shopee, Lazada, Sendo, Tiki, Hotdeal, Lottemart, v.v.

Tuy nhiên, ngành tái chế tại Việt Nam chưa có một nền tảng trực tuyến dành cho nguyên liệu tái chế trong ngành nhựa và dệt may để thúc đẩy giao dịch vật liệu tái chế và đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Để hiện thực hóa sáng kiến này, cần có sự tham gia tích cực từ phía đối tượng sử dụng tiềm năng, là các đơn vị tái chế và cung cấp phế liệu.

## Lợi ích khi có sàn giao dịch

1

### KẾT NỐI VỚI ĐƠN VỊ PHÙ HỢP

Các đơn vị sẽ được kết nối trực tiếp với các bên có nhu cầu phù hợp, giảm thời gian, nguồn lực đối với hoạt động tìm kiếm nguồn cung phế liệu và khách hàng cho sản phẩm đầu ra.

2

### GIẢM CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

Bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng chung, các đơn vị tham gia vào sàn giao dịch trực tuyến sẽ giảm được chi phí như lưu kho, hậu cần và vận chuyển.

3

### TĂNG LỢI NHUẬN

Không những thế việc quản lý mua bán, hàng hoá trên sàn thương mại điện tử cũng giúp tối ưu quy trình, giảm nhân lực từ đó tăng lợi nhuận.

## Để phát triển một nền tảng phù hợp, chúng tôi cần sự hỗ trợ của anh chị

UNDP đang **thực hiện khảo sát và phỏng vấn các đơn vị tái chế và bên cung cấp phế liệu**, giúp các nền tảng kết nối trên có thể đáp ứng chính xác nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Bảng khảo sát và phỏng vấn sẽ tập trung vào các chủ đề sau:



Thông tin tổng quan



Hoạt động giao dịch hiện tại



Các chức năng cần thiết cho sàn giao dịch

### Lợi ích

Khi tham gia khảo sát và phỏng vấn, các đơn vị sẽ có cơ hội tham gia vào sự kiện trong khuôn khổ dự án được tổ chức bởi UNDP, và đóng góp ý kiến để hỗ trợ hoàn thiện sàn giao dịch và khung chính sách đi kèm, thúc đẩy sự chuyển dịch cho việc giao dịch nguyên vật liệu thứ cấp trực tuyến.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về sàn giao dịch trực tuyến về nguyên vật liệu nhựa và dệt may tái chế?  
**Liên hệ với Ông Lý Vĩ Kỳ - Cán bộ dự án, UNDP qua email [ly.vi.ky@undp.org](mailto:ly.vi.ky@undp.org) để trao đổi chi tiết và tham gia sáng kiến này.**

### Sàn giao dịch được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội cho ngành tái chế ở Việt Nam.

Hiện nay, thị trường Việt Nam phải đối mặt với thách thức liên quan đến khả năng tiếp cận nguồn cung nhựa và nguyên liệu dệt may tái chế từ những nguồn chất lượng và uy tín; tình trạng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao.

Hoạt động kinh doanh phế liệu trong nước hiện vẫn còn hạn chế, chủ yếu là nguồn nhựa pha tạp, làm tăng chi phí tái chế và ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm đầu ra.

Trong khi đó, các nhãn hàng đặt ra yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt để đảm bảo rằng nguồn cung phế liệu trong chuỗi cung ứng của họ đạt chuẩn đạo đức và bền vững. Đồng thời, chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị về ngừng nhập khẩu nhựa từ năm 2024.